



ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามที่ได้มีการประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และนักวิชาการสาธารณสุขประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

ก. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๗๑๑๘ งานพยาบาลวิสัญญี
กลุ่มการพยาบาล

-ไม่มีผู้สมัคร-

๒. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๕๓๓๖ งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

เลขประจำตัวสอบ

๐๑

ชื่อ - สกุล

นางนุสรรา ชัยบุญเรือง

๓. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๕๒๙๗ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
บริการและมาตรฐาน

เลขประจำตัวสอบ

๐๑

๐๒

๐๓

๐๔

ชื่อ - สกุล

นายสุทธิดิล ดาวโรสง

นางสาวศศิกร ไชยประทุม

นางสาวกนกพร สุทธิสัมพันธ์

นางสาวบุษราคม บุญหนองเหล่า

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

๑. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๕๓๓๖ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องแก่นทอง ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

๒. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๕๒๙๗ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องแก่นทอง ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการ การเฝ้าระวัง และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงพยาบาลขอนแก่น จึงขอให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๒. ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดการสัมภาษณ์

การประกาศผลการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น และเว็บไซต์โรงพยาบาลขอนแก่น <https://www.kkh.go.th/hm/> เมื่อก่อนหน้านี้ หัวข้อร่วมงานกับเราประกาศผลการคัดเลือก

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่นพร้อมใบสมัครรับการคัดเลือก สำหรับผู้ที่สมัครคัดเลือกไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลขอนแก่น ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเกรียงศักดิ์ วิชานุกุลเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น